



# เอกสารข่าวด้านต่างประเทศ FOREIGN AFFAIRS NEWSLETTER

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

สำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ กลุ่มงานข้อมูลข่าวสารระหว่างประเทศ

โทร. ๒๓๕๗ ๓๑๐๐ ต่อ ๓๑๔๙-๕๐ โทรสาร ๐ ๒๓๕๗ ๓๑๙๙ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ nird@parliament.go.th

ฉบับที่ ๔ ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

## ประมวลข่าวต่างประเทศ

### ๑. สาธารณรัฐประชาชนจีน

- แผนการเปิดศูนย์ข้อมูลของบริษัทแอปเปิลที่สาธารณรัฐประชาชนจีน

### ๒. สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

- ประธานสภาผู้แทนราษฎรตกเป็นผู้ต้องสงสัยว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตใน

โครงการจัดทำบัตรประชาชนอิเล็กทรอนิกส์

**๑. สาธารณรัฐประชาชนจีน : แผนการเปิดศูนย์ข้อมูลของบริษัทแอปเปิลที่สาธารณรัฐประชาชนจีน**  
(วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐)

เมื่อวันพุธที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ บริษัทแอปเปิลแห่งสหรัฐอเมริกาได้แถลงข่าวเกี่ยวกับแผนการเปิดศูนย์ข้อมูลของบริษัทที่มณฑลกุ้ยโจว สาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงฐานข้อมูลออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โครงการดังกล่าวมีมูลค่าการลงทุนประมาณหนึ่งพันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยมีบริษัท Guizhou-Cloud Big Data Co Ltd (GCBD) ของจีนร่วมดำเนินการด้วย ซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่บริษัทแอปเปิลร่วมดำเนินการกับบริษัทหุ้นส่วนท้องถิ่นเพื่อให้สามารถให้บริการระบบศูนย์กลางข้อมูล (icloud) ของตนในต่างประเทศได้ อีกทั้งยังต้องจัดเก็บฐานข้อมูลของผู้ใช้บริการเฉพาะในประเทศจีนเท่านั้นเพื่อให้สอดคล้องตามกฎหมายความมั่นคงไซเบอร์ (cybersecurity law) ที่รัฐบาลจีนเพิ่งประกาศใช้เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ที่ผ่านมา

อนึ่ง กฎหมายใหม่เกี่ยวกับความมั่นคงไซเบอร์ของจีนดังกล่าวเป็นประเด็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันอย่างกว้างขวางว่า บริษัทของจีนสามารถเป็นเจ้าของและควบคุมศูนย์ข้อมูลธุรกิจของตนในประเทศต่างๆ ทั่วโลกได้อย่างเต็มที่ แต่ในขณะที่บริษัทต่างชาติซึ่งเข้ามาดำเนินธุรกิจภายในประเทศจีนถูกควบคุมอย่างเข้มงวดมาก ส่งผลให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทต่างชาติภายในประเทศจีนมีความยุ่งยากมากขึ้น มีค่าใช้จ่ายสูงขึ้น ทั้งยังถูกแทรกแซงโดยหน่วยสืบราชการลับทางโลกไซเบอร์ และไม่ได้เอื้อประโยชน์ต่อบริษัทภายในประเทศของจีนเท่าใดนัก อีกทั้งสร้างบรรยากาศที่ยุ้งยากต่อการดำเนินธุรกิจภายในประเทศจีน อนึ่ง กฎหมายความมั่นคงไซเบอร์เป็นไปตามความประสงค์ของรัฐบาลจีนที่ต้องการป้องกันการถูกแทรกแซงข้อมูลภายในประเทศจากต่างชาติ โดยมุ่งป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลและมาตรฐานการจัดเก็บข้อมูลของบุคคลเป็นสำคัญ กำหนดให้บริษัททั้งหลายจะต้องเปิดเผยระบบการป้องกันข้อมูล โดยเฉพาะข้อมูลที่อ่อนไหว (sensitive data) เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับประชาชนชาวจีนหรือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงแห่งชาติ อีกทั้งฐานข้อมูลต้องถูกจัดเก็บภายในประเทศจีนเท่านั้น (domestic servers) นอกจากนี้บริษัทจะต้องผ่านการตรวจสอบความปลอดภัยก่อนจะเคลื่อนย้ายข้อมูลออกจากประเทศจีน ประเด็นที่ทำหายอย่างยิ่งคือการที่รัฐบาลจีนมิได้ชี้แจงชัดเจนว่าข้อมูลสำคัญหรือข้อมูลอ่อนไวมีลักษณะใดบ้าง สร้างความไม่มั่นใจแก่บริษัทต่างชาติทั้งหลายที่ดำเนินธุรกิจภายในประเทศจีนขณะนี้เพราะไม่ทราบว่าจะมีสิ่งใดถูกจำกัดมากน้อยเพียงใด

ที่มา : <http://www.nytimes.com> (๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐)

<https://www.reuters.com/article/us-china-apple> (๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐)

<http://www.cnbc.com> (๑ มิถุนายน ๒๕๖๐)

**๒. สาธารณรัฐอินโดนีเซีย : ประธานสภาผู้แทนราษฎรตกเป็นผู้ต้องสงสัยว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตในโครงการจัดทำบัตรประชาชนอิเล็กทรอนิกส์** (วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐)

เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ นาย Agus Rahardjo ประธานคณะกรรมการปราบปรามการคอร์รัปชันแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียได้แถลงข่าวที่สำนักงานใหญ่ ณ กรุงจาการ์ตา ระบุว่าคณะกรรมการฯได้ตรวจพบหลักฐานสำคัญที่บ่งชี้ถึงนายเซตยา โนวานโต ประธานสภาผู้แทนราษฎรอินโดนีเซีย และดำรงตำแหน่งประธานพรรคโกลคาร์ซึ่งเป็นพรรคร่วมรัฐบาล เป็นบุคคลผู้ต้องสงสัยรายใหม่ที่น่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตในโครงการจัดทำบัตรประชาชนอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งโครงการดังกล่าวสร้างความเสียหายแก่ประเทศชาติเป็นเงินจำนวนมหาศาลถึง ๒.๓ ล้านล้านรูเปียหรือ ๑๗๒ ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ จากมูลค่ารวมของโครงการทั้งสิ้น ๕.๙ ล้านล้านรูเปีย และอยู่ระหว่างการสอบสวนในขณะนี้ นอกจากประธานสภาผู้แทนราษฎรอินโดนีเซียแล้ว คณะกรรมการปราบปรามการคอร์รัปชันฯยังระบุถึงผู้ต้องสงสัยอื่นด้วย ได้แก่ เจ้าหน้าที่ระดับสูงสังกัดกระทรวงมหาดไทยสองคน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหนึ่งคนและนักธุรกิจอีกหนึ่งคน

อนึ่ง โครงการจัดทำบัตรประชาชนอิเล็กทรอนิกส์ได้ริเริ่มขึ้นสมัยรัฐบาลของอดีตประธานาธิบดีซูซีโล บัมบัง ยูโตโยโน จุดประสงค์เพื่อบูรณาการข้อมูลของประชาชน รวมทั้งด้านการเงิน การภาษีและอื่นๆ อีกทั้งเพื่อพัฒนาระบบการลงทะเบียนประชากรซึ่งเป็นปัญหาเรื้อรังมานานหลายปีเนื่องจากชาวอินโดนีเซียบางคนมีบัตรประชาชนมากกว่าหนึ่งใบ บางคนถือบัตรประชาชนปลอม เป็นต้น ต่อมาได้มีการเปิดเผยถึงการรับสินบนเกี่ยวกับงบประมาณการจัดทำบัตรประชาชนอิเล็กทรอนิกส์ของเจ้าหน้าที่ภาครัฐสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและนักธุรกิจ ซึ่งนักวิจัยขององค์กรเฝ้าระวังการคอร์รัปชันแห่งอินโดนีเซียระบุว่าโครงการดังกล่าวเป็นที่สนใจอย่างมากเพราะส่งผลกระทบต่อชาวอินโดนีเซียโดยตรง ในขณะที่ส่งผลดีต่อการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ภาครัฐส่วนอื่นๆ ที่มีความระมัดระวังมากขึ้นเพราะมีโครงการดังกล่าวเป็นบทเรียน

ที่มา : <http://www.thejakartapost.com> (๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐)

<http://en.republika.co.id/berita/en> (๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐)

<http://www.thejakartapost.com> (๑๓ มีนาคม ๒๕๖๐)

นางสาวศิริพร กรอบทอง  
นักวิเคราะห์สัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ  
กลุ่มงานข้อมูลข่าวสารระหว่างประเทศ  
สำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  
ผู้จัดทำ  
๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐